

ข้อสังเกต
การประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ครั้งที่ ๓๐/๒๕๕๙
วันจันทร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ รายงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย
และ กระบวนการยุติธรรม เรื่อง การปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง
และที่ปรึกษากฎหมาย ของเด็กหรือเยาวชน

ข้อสังเกตของสมาชิกในที่ประชุม

นายสุรินทร์ จิรวินิชย์

ควรมีมาตรการป้องกันเกี่ยวกับจำนวนคดีความในกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ อันประกอบด้วย
สถานีตำรวจ อัยการ สภานายความ ศาล และเรือนจำ ไว้ในรายงานของคณะกรรมการขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เรื่อง การปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง
และที่ปรึกษากฎหมายของเด็กหรือเยาวชน ซึ่งการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมควรเริ่มตั้งแต่การถูกจับกุมหรือ
การถูกดำเนินคดีในชั้นพนักงานสอบสวน โดยให้มีขั้นตอนการไต่ถาม และการประนีประนอมยอมความ
จากการสมัครใจของคู่ความทั้งสองก่อนถูกดำเนินคดี เพื่อระงับข้อพิพาทด้วยความตกลงยินยอม
จากทั้งสองฝ่าย รวมทั้งให้มีบุคคลที่สามเป็นคนกลางคอยช่วยเหลือแนะนำหาทางออก อันจะเป็นการลด
จำนวนคดีความในชั้นต้นได้อย่างแท้จริง

นายสมพงษ์ สระกวี

ควรบรรจุให้ทนายความอาสา และทนายความขอแรงเป็นข้าราชการประจำ เพื่อให้บริการงาน
ด้านกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้นแก่ประชาชน โดยเฉพาะเมื่อชาวบ้านที่มีฐานะยากจนถูกจับกุม ถูกคุมขัง
หรือถูกดำเนินคดีทางอาญา เนื่องจากบุคคลเหล่านี้มักจะต้องรอทนายความที่มีจิตอาสาเข้ามาช่วยเหลือ
และในบางครั้งจำนวนทนายความอาสาที่ไม่สามารถรองรับความต้องการของประชาชนได้ทั้งหมด ดังที่ปฏิญญาสากล
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) เรื่อง มาตรฐานสากลเกี่ยวกับสิทธิ
การมีทนายความ เพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคล แก่มนุษยทั้งโลกไม่ว่าชาติใด
ภาษาใด เผ่าพันธุ์ใด หรือแหล่งกำเนิดใด ดำรงอยู่ด้วยความเคารพซึ่งกันและกัน มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
อันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในรายงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม เรื่อง การปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายของเด็ก
หรือเยาวชน อย่างแท้จริง

นายวันชัย สอนศิริ

๑. เนื่องจากทนายความอาสาประจำหน่วยงานภาครัฐ ยังขาดองค์ความรู้และประสบการณ์ ในการว่าความ รวมทั้งให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชน โดยมีสาเหตุมาจากการขาดแรงจูงใจในการ ปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะเรื่องค่าตอบแทนและการได้รับการยกย่องจากสังคมในการให้ความช่วยเหลือ แก่ประชาชน ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรกำหนดคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติหน้าที่ทนายความอาสาให้ชัดเจน ตลอดจนควรเพิ่มค่าตอบแทนให้ทนายความอาสาอย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถให้ความช่วยเหลือ ด้านกฎหมายแก่ประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ

๒. สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด กระทรวงยุติธรรม และสภาทนายความ ควรกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมและประเมินผลการปฏิบัติงานของทนายความอาสาในสังกัด เพื่อให้ ทนายความอาสาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๓. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบถึงสิทธิที่จะได้รับ ความช่วยเหลือจากทนายความอาสาเมื่อเกิดคดีความขึ้น เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและสามารถ เข้าถึงการให้ความช่วยเหลือด้านคดีความจากทนายความอาสาได้โดยง่าย ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเป็นธรรม แก่ประชาชนต่อไป

๔. ปัจจุบันการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความอาสาประจำสำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงาน อัยการสูงสุด กระทรวงยุติธรรม และสภาทนายความ มักเกิดข้อขัดแย้งและแย้งคดีความกัน ดังนั้น หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องควรร่วมกันปฏิรูปการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความอาสา รวมทั้งรัฐควรจัดสรรงบประมาณ ให้เพียงพอและเหมาะสมแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทนายความอาสาสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน

พลตำรวจโท อำนวน นิมมะโน

๑. รายงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการ ยุติธรรม เรื่อง การปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายของเด็กหรือเยาวชน ได้นำเสนอเฉพาะสภาพปัญหาและแนวทางการจัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนและจำเลย ในชั้นพิจารณา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๔/๑ และมาตรา ๑๗๓ เท่านั้น ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วกระบวนการยุติธรรมจะเริ่มตั้งแต่ชั้นการจับกุม การควบคุม และการปล่อยตัวชั่วคราว ซึ่งผู้ถูกจับควรมีสิทธิที่จะพบและปรึกษาทนายความ รวมทั้งได้รับการจัดหาทนายความจากรัฐตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น คณะกรรมการจึงควรพิจารณาและเพิ่มเติมบทบาทของทนายความอาสาและทนายความขอแรง ในชั้นการจับกุม การควบคุม และการปล่อยตัวชั่วคราว เพื่อให้ข้อมูลในรายงานของคณะกรรมการ มีความครบถ้วนสมบูรณ์

๒. กฎหมายได้กำหนดสิทธิที่จะพบและปรึกษากับทนายความให้แก่ประชาชนผู้ถูกจับตั้งแต่ ในชั้นจับกุม แต่ในข้อเท็จจริงกลับพบว่าผู้ถูกจับมักไม่ได้รับความสะดวกที่จะได้พบและปรึกษากับทนายความ เท่าที่ควร ดังนั้น สภาทนายความและสภาทนายความจังหวัดจึงควรส่งทนายความอาสาไปประจำที่สถานีตำรวจ

เพื่อให้คำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับคดีความ ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาคและทั่วถึง

๓. เนื่องจากทนายความเป็นผู้มีความรู้ด้านกฎหมายและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรม หากทนายความนำความรู้ดังกล่าวไปใช้โดยขัดต่อมรรยาทและจรรยาบรรณในวิชาชีพก็อาจจะทำให้สังคมไม่สงบสุข ดังนั้น สภาทนายความและองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องจึงควรพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของทนายความ รวมทั้งควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความภายใต้กรอบจรรยาบรรณในวิชาชีพ

นายต่อพงศ์ เสลานนท์

เนื่องจากกลุ่มผู้ยากไร้ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสมักไม่ได้รับความสะดวกในการเข้าถึงการบริการด้านกฎหมายโดยเฉพาะการให้คำแนะนำและคำปรึกษาจากทนายความอาสาของรัฐที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสภาทนายความควรบูรณาการการทำงานร่วมกันในเชิงรุกเกี่ยวกับการให้บริการด้านกฎหมายตั้งแต่ขั้นพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ เพื่อลดช่องว่างและเปิดโอกาสให้กลุ่มคนดังกล่าวสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียม

นายกษิต ภิรมย์

๑. รายงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เรื่อง การปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายของเด็กหรือเยาวชน ควรเพิ่มเติมข้อมูลดังนี้

- ๑) ข้อมูลสถิติจำนวนคดีความที่ร้องขอทนายความอาสา ช่วง ๓ - ๕ ปี ที่ผ่านมา
- ๒) ข้อมูลสถิติจำนวนทนายความอาสาที่ประจำกระทรวงยุติธรรมและสภาทนายความ
- ๓) ข้อมูลสถิติจำนวนค่าใช้จ่ายของทนายความอาสา

เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาประมวลผลสำหรับวางแผนกำหนดจำนวนทนายความอาสา รวมทั้งจัดสรรงบประมาณให้กับทนายความอาสาประจำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๒. เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติและอาเซียนจึงมีพันธกรณีผูกพันตามอนุสัญญาต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ต้องได้รับความคุ้มครองจากรัฐ ดังนั้น คณะกรรมการควรเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนและรายละเอียดของอนุสัญญาสหประชาชาติและอาเซียนไว้ในรายงานของคณะกรรมการด้วย เพื่อให้รายงานดังกล่าวมีเนื้อหาครบถ้วนและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

๓. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช (ฉบับจัดทำโดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ) ได้กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มีระบบการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม รวมทั้งประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับพันธกรณีที่ประเทศไทยมีต่อองค์การสหประชาชาติในประเด็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ต้องได้รับความคุ้มครองจากรัฐ ดังนั้น รัฐบาลโดยกระทรวงยุติธรรมควรมีหน้าที่จัดหาทนายความอาสาให้มีจำนวนเพียงพอกับความต้องการของประชาชน โดยแบ่งตามลักษณะคดีและความเชี่ยวชาญในการว่าความแต่ละคดี

เช่น คดีแพ่ง หรือคดีอาญา เป็นต้น นอกจากนี้ควรมีการกำหนดเป้าหมายเกี่ยวกับจำนวนทนายความอาสาให้ชัดเจน โดยต้องกำหนดกรอบเวลาและวางแผนฝึกอบรมทนายความอาสาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อให้มีจำนวนทนายความอาสาที่เพียงพอและสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีคุณภาพในอนาคต

๔. กระทรวงยุติธรรมควรโอนภารกิจและงบประมาณให้แก่สภาพทนายความในการจัดหาทนายความอาสาให้แก่ประชาชน โดยให้กระทรวงยุติธรรมทำหน้าที่กำกับดูแลในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานการฝึกอบรมทนายความอาสาให้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม

๕. ควรค้นคว้าและประมวลหลักเกณฑ์หรือกฎเกณฑ์ขององค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการกฎหมายให้แก่ประเทศกำลังพัฒนา รวมทั้งหารือกับสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยกรณีการให้ความช่วยเหลือประเทศไทยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทนายความอาสา เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้ควรให้องค์การสหประชาชาติและองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องมีบทบาทและสนับสนุนในกระบวนการปฏิรูปเรื่องทนายความอาสาต่อไป

๖. ควรมอบหมายให้คณะนิติศาสตร์ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ศึกษาและถอดบทเรียนวิธีการและขั้นตอนการจัดหาทนายความอาสาของประเทศต่าง ๆ เช่น ประเทศเยอรมนี ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และมาเลเซีย เป็นต้น เพื่อนำองค์ความรู้ดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลในรายงานของคณะกรรมการการให้มีความครบถ้วนและสมบูรณ์

๗. ควรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาให้เกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น โดยเปิดโอกาสให้ผู้ต้องหาสามารถชี้แจงข้อเท็จจริงตามข้อกล่าวหาได้อย่างเต็มที่ และมีมาตรการป้องกันการตั้งข้อกล่าวหาที่เกินกว่าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นด้วย

นายวิทยา แก้วภราดัย

๑. ศาลและสภาพทนายความควรมีกระบวนการกลั่นกรองในการจัดหาทนายความอาสา เพื่อให้ได้ทนายความอาสาที่มีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์สิทธิต่าง ๆ ของลูกความหรือจำเลยได้อย่างเต็มที่

๒. ปัจจุบันสภาพทนายความได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประมาณปีละ ๕๐ ล้านบาท แต่สภาพทนายความกลับได้รับการร้องขอให้ช่วยเหลือประชาชนในกระบวนการยุติธรรมเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณให้กับสภาพทนายความอย่างเพียงพอเพื่อให้สามารถดำเนินงานและให้ความช่วยเหลือประชาชนในกระบวนการยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระเบียบวาระที่ ๓.๒ รายงานของคณะกรรมการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เรื่อง การปฏิรูปด้านการผังเมือง ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. โดยคณะกรรมการปฏิรูปด้านการผังเมืองและการใช้พื้นที่

ข้อสังเกตของสมาชิกในที่ประชุม

นายครุจิต นาคทรพรพ

๑. การที่ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการผังเมืองและประธานกรรมการอุทธรณ์ อาจทำให้มีปัญหาเรื่องผลประโยชน์ ขัดกันได้ เนื่องจากบุคคลผู้มีอำนาจให้ความเห็นชอบผังเมืองประเภทต่าง ๆ และผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ เป็นบุคคลคนเดียวกัน

๒. ควรจัดสรรอัตรากำลังบุคลากรและงบประมาณเพื่อรองรับการจัดตั้งกรมการผังเมือง ขึ้นตามร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ให้มีปริมาณที่เหมาะสมกับภารกิจของกรม โดยคำนึงถึงอัตรากำลังบุคลากรที่มีอยู่ในปัจจุบันด้วย

๓. การวางผังประเทศและผังพื้นที่พิเศษถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญจึงต้องมีการประสานงาน และบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย รวมทั้งต้องดำเนินการโดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ในด้านการผังเมืองและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การวางผังดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

นายกษิต ภิรมย์

๑. ควรมีแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาบุคลากรที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ ณ กรมการผังเมือง ให้มีองค์ความรู้และมีความเชี่ยวชาญด้านการผังเมืองและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ไม่ควรกำหนดให้มีสัดส่วนของข้าราชการ ในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ มากจนเกินไป แต่ควรกำหนดให้ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ เช่น วิศวกรรมสถาน แห่งประเทศไทย ศิลปินแห่งชาติสาขาต่าง ๆ รวมทั้งภาคประชาสังคมเข้ามาดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการ ให้มากที่สุด โดยเฉพาะในการวางผังเมืองจังหวัดควรให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในคณะกรรมการ ผังเมืองจังหวัดด้วย เนื่องจากประชาชนเป็นผู้ที่รู้ข้อเท็จจริงและมีความรักความหวงแหนในพื้นที่ ซึ่งจะทำให้ เกิดความสมดุลระหว่างการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนและโครงสร้างสาธารณูปโภคสมัยใหม่กับการทำนุบำรุง รักษาโบราณสถาน ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น

พลอากาศตรี เฉลิมชัย เครืองาม

คณะกรรมการปฏิรูปด้านการผังเมืองและการใช้พื้นที่ควรให้ความสำคัญกับบทบาทของภาคประชาชน โดยเพิ่มเติมหมวดว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนในร่างพระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. ดังเช่นที่ร่างพระราชบัญญัติการผังเมืองและการใช้พื้นที่ พ.ศ. (ฉบับที่ผ่านความเห็นชอบ ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ) บัญญัติไว้ เนื่องจากการวางผังเมืองเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องและกระทบถึงการดำเนินชีวิต รวมทั้งความเป็นอยู่ของประชาชน ดังนั้น ประชาชนจึงควรมีส่วนร่วมในการพิจารณาผังเมืองมาตั้งแต่เริ่มต้น

ศาสตราจารย์ดุสิต เครืองาม

๑. ควรแก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๔ แห่งร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. เป็นดังนี้

“การผังเมือง” หมายความว่า การวาง จัดทำ และดำเนินการให้เป็นไปตามผังประเทศ ผังภาค ผังจังหวัด ผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ และผังพื้นที่พิเศษ เพื่อเป็นกรอบในการชี้แนะและบูรณาการ การพัฒนาประเทศเชิงพื้นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติควบคู่กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อสร้างหรือพัฒนาประเทศ เมือง หรือส่วนของเมือง หรือชนบทให้มีการพัฒนาและอนุรักษ์พื้นที่อย่างสมดุล และยั่งยืน และทำให้ดียิ่งขึ้นซึ่งสัญลักษณ์ ความสะดวกสบาย ความเป็นระเบียบ ความสวยงาม การใช้ประโยชน์ ในทรัพย์สิน ความปลอดภัยของประชาชน และสวัสดิภาพของสังคม เพื่อดำรงรักษาหรือบูรณะสถานที่ และวัตถุที่มีประโยชน์หรือคุณค่าในทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์หรือโบราณคดี เพื่อบำรุงรักษา สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศทั้งดงหรือคุณค่าในทางธรรมชาติ และเพื่อส่งเสริมการเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อม และการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการให้บริการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และให้บริการการตรวจสอบผังเมืองแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง”

๒. ควรมีการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศและระบบการสืบค้นข้อมูลผังเมืองที่ทันสมัย เพื่อให้ประชาชน สามารถสืบค้นและตรวจสอบข้อมูลการกำหนดประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินผ่านทางเว็บไซต์ของกรมการผังเมืองได้ ซึ่งจะทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกและใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบน้อยกว่าการเดินทางไปขอตรวจสอบข้อมูล ณ กรมการผังเมือง

นายสุรินทร์ จิรวชิษฐ์

ควรมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการวางผังเมืองให้ประชาชนทราบเป็นระยะ เพื่อให้ประชาชนสามารถวางแผนการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของตนได้ในอนาคต

พลตำรวจเอก ชิตชัย วรรณสถิตย์

ควรศึกษาและรวบรวมข้อมูลสภาพปัญหาการวางผังเมือง และการใช้พื้นที่ทั้งในระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการ เพื่อใช้ในการคาดการณ์สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ จากพื้นที่ การวางผังเมือง และการบริหารจัดการจราจรให้มีความเหมาะสม รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ ให้กับประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ซึ่งจะเป็นการป้องกันการถือครองที่ดินจำนวนมากจากนายทุน และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

กลุ่มงานคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทา

ผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย

สำนักกรรมการ ๓